

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน			
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละของความสำเร็จของการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากของสหกรณ์ที่พร้อมรับการตรวจสอบ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวภัทรมน พงษ์พิสิษฐ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธนากร ชูย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวลลิตพร ปัญญากุล			
โทรศัพท์ : ๐๔๒ ๒๔๔ ๑๑๘		โทรศัพท์ : ๐๔๒ ๒๔๔ ๑๑๘			
<p>คำอธิบาย : - สหกรณ์ที่พร้อมรับการตรวจสอบ หมายถึง สหกรณ์ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบที่มีปีทางบัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลูกค้า (สกต.) และร้านสหกรณ์) ที่มีความพร้อมดังนี้</p> <p>๑) มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี คือ มีบุคลากรที่สหกรณ์มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ทั้งนี้ไม่รวมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>๒) สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ตรวจสอบได้</p> <p>- จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝาก หมายถึง จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีการขอคำยืนยันยอดจนถึงวันแสดงความเห็นต่องบการเงิน (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)</p> <p>- ผลการยืนยันยอดที่ไม่ทักท้วง หมายถึง ผลจากการขอคำยืนยันโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ว่าลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากถูกต้องตามที่ขอคำยืนยันยอด</p> <p>- ผลการยืนยันยอดที่มีการทักท้วงและมีการดำเนินการ หมายถึง ผลจากการขอคำยืนยันโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ที่มีการทักท้วง และได้มีการดำเนินการ โดยจัดทำรายงานสรุปการยืนยันยอด เสนอหัวหน้าสำนักงาน</p> <p><u>วิธีการดำเนินการ</u></p> <p>- ยืนยันยอดโดยตรง</p> <p>- ยืนยันยอดทางไปรษณีย์</p>					
ข้อมูลผลการ	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ดำเนินงาน :
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	
	ร้อยละของความสำเร็จของการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากของสหกรณ์ที่พร้อมรับการตรวจสอบ	-	-	๗๔.๗๐	
สูตรการคำนวณ	$= \frac{\text{จำนวนสมาชิกที่ตอบกลับมีผลการยืนยันยอดที่ไม่ทักท้วงและมีการดำเนินการ} \times 100}{\text{จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙}}$ $= \frac{๓,๐๑๑ \times 100}{๔,๐๓๑} = ๗๔.๗๐ \%$				
เกณฑ์การให้คะแนน :					
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
	๑๗	๑๙	๒๑	๒๓	๒๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของความสำเร็จของการพิสูจน์ความ มีอยู่จริง ของลูกหนี้ หุ้่น และเงินรับฝากของสหกรณ์ที่พร้อมรับ การตรวจสอบ	๑๐	๗๔.๗๐	๕	๐.๕๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

เงื่อนไข : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้่น และเงินรับฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่พร้อมรับการตรวจสอบ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง : เป็นตัวชี้วัดใหม่ของกรมฯ รับค่าคะแนนตามกรมฯ ทุกหน่วยงานมีส่วนผลักดันผลงานระดับกรมฯ
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดภารกิจตามคำรับรอง ตัวชี้วัด ๓ ระดับ สตส.

